

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๑๐๑๘

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าในระดับคณะ

เพื่อโปรดทราบ

ส.ค.

(นางสุกัญญา มณีเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

ส.ค.



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศผ่อนปรนให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยผ่านคลายการเข้าใช้พื้นที่การเรียนการสอน ในกรณีนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังคงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและสุขอนามัยของคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล ดังนี้

๑. ให้คณาจารย์จัดให้นิสิตเข้าเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยเข้าใช้พื้นที่ในอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ตามความจุของห้องเรียนและจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับรายวิชาที่กำหนดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือผสมผสานแบบออนไลน์และนัดหมายเข้าชั้นเรียนในบางคาบไว้แล้ว สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามความเหมาะสมและให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำรายวิชา

๒. มหาวิทยาลัยจะคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในการตรวจวัดอุณหภูมิและการสแกนเข้าออก โดยใช้คิวอาร์โค้ดไทยชนะ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่าง ๆ ในแต่ละอาคารเรียน โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสแกนก่อนเข้าและออกห้องเรียนทุกครั้ง

๓. กรณีนิสิตมีอาการไข้ไม่สบายและ/หรือมีอุณหภูมิเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสให้ติดต่อพบแพทย์หรือพักรักษาตัวให้หายขาด โดยมหาวิทยาลัยจะมีช่องทางในการรับข้อมูลการแจ้งขอลาป่วยและไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน

๔. ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือ ในการเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์